

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA CUNG**

Số: /UBND
Về việc trả lời Đơn đề nghị
ghi ngày 13/5/2024 của các
ông Phạm Văn Thành, Phạm
Văn Nam và Phạm Văn Đất,
cùng thường trú tại thôn Làng
Giấy - Dốc Mốc, xã Ba Cung

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ba Cung, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: - Các ông Phạm Văn Thành, Phạm Văn Nam, Phạm Văn Đất,
cùng thường trú tại thôn Làng Giấy - Dốc Mốc, xã Ba Cung;

Ngày 13/5/ 2024, UBND xã Ba Cung nhận được Đơn đề nghị (Đơn ghi tập thể của các ông Phạm Văn Thành, Phạm Văn Nam và Phạm Văn Đất, cùng thường trú tại thôn Làng Giấy - Dốc Mốc, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ).

Đơn có nội dung chính như sau: “Chủ đầu tư Dự án thủy điện Sông Liên chỉ hỗ trợ cây cối, hoa màu trên đất với mức hỗ trợ bằng 20% giá trị bồi thường là quá thấp, do đó đề nghị Chủ đầu tư tăng mức hỗ trợ lên 60%, nhằm giảm bớt thiệt hại, khó khăn cho người người dân chúng tôi”.

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn về cơ bản Đơn đề nghị ghi ngày 13/5/2024 cũng trùng với nội dung Đơn cứu xét ghi ngày 26/02/2024 (Đơn ghi tập thể của 17 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có các ông Phạm Văn Thành, Phạm Văn Nam và Phạm Văn Đất). Qua kiểm tra, rà soát các hồ sơ, tài liệu có liên quan và căn cứ theo quy định của pháp luật, UBND xã Ba Cung có ý kiến trả lời như sau:

Qua kiểm tra Phương án bồi thường, hỗ trợ do Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi lập, thì các thửa đất của các ông Phạm Văn Thành, Phạm Văn Nam và Phạm Văn Đất nói riêng và 14 hộ gia đình, cá nhân (Theo Đơn cứu xét ngày 26/02/2024) nói chung là đất bãi bồi ven sông do UBND xã quản lý, nên không được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước. Nhưng để giảm bớt phần nào khó khăn cho các hộ gia đình, cá nhân, Công ty Thủy điện Sông Liên đã trích một phần kinh phí của Công ty để hỗ trợ về cây cối, hoa màu cho các hộ dân có liên quan đến Dự án (trong đó có các ông Phạm Văn Thành, Phạm Văn Nam, Phạm Văn Đất) với mức hỗ trợ là từ 10-20%, so với giá trị bồi thường.

Nội dung đề nghị của các ông cũng như 14 hộ gia đình, cá nhân cùng ký Đơn cứu xét ghi ngày 26/02/2024 (được UBND huyện chỉ đạo giải quyết tại Quyết định số 15/PC-UBND ngày 27/02/2024), đã được UBND xã Ba Cung phối hợp với Chủ đầu tư dự án Thủy Liên Sông Liên 1 tổ chức mời làm việc 04 lần, trong đó có 03 lần làm việc các hộ dân đều không thống nhất với mức hỗ trợ từ 10-20% giá trị bồi thường mà yêu cầu hỗ trợ 100%.

Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền, vận động, giải thích của mặt trận, các hội đoàn thể và UBND xã, nên tại buổi làm việc vào ngày 24/4/2024, đã có 12/17 hộ gia đình, cá nhân đồng ý, thống nhất ký nhận tiền hỗ trợ về cây cối, hoa màu với mức hỗ trợ là 10-20% (Nội dung này, UBND xã đã có Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 13/5/2024).

Hiện tại, chỉ còn 05/17 hộ gia đình, cá nhân gồm: Phạm Văn Thành, Phạm Văn Nam, Phạm Văn Đất, Phạm Văn Đêm và Phạm Văn Đĩa chưa thống nhất với mức hỗ trợ của Công ty là từ 10-20%.

Như vậy, nội dung yêu cầu của các ông Phạm Văn Thành, Phạm Văn Nam, Phạm Văn Đất về việc đề nghị Chủ đầu tư (*Công ty thủy điện Sông Liên*) tăng mức hỗ trợ về cây cối, hoa màu trên phần diện tích đất không được bồi thường, hỗ trợ từ 10-20% lên 60% là đã được UBND huyện chỉ đạo và UBND xã Ba Cung đã phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tuyên truyền, vận động, giải thích và đã có 12/17 hộ gia đình, cá nhân thống nhất.

Nay các ông Phạm Văn Thành, Phạm Văn Nam, Phạm Văn Đất tiếp tục gửi đơn yêu cầu tăng mức hỗ trợ về cây cối, hoa màu là không có cơ sở để xem xét giải quyết và không thuộc thẩm quyền của UBND xã Ba Cung.

Đề nghị các ông Phạm Văn Thành, Phạm Văn Nam, Phạm Văn Đất gửi đơn yêu cầu tăng mức hỗ trợ về cho đơn vị Chủ đầu tư (*Công ty thủy điện Sông Liên*) để đơn vị giải quyết cho các ông.

UBND xã Ba Cung có ý kiến trả lời để các ông được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND xã ;
- VP UBND xã (TCD) ;
- Lưu: VT, ĐC-NN.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Rạch